

Bakit nagdarasal ang mga Muslim patungong Mecca?

Ginawa ng Diyos ang Kaaba bilang unang bahay ng pagsamba at simbolo ng pagkakaisa ng mga mananampalataya, kung saan lahat ng Muslim ay humaharap dito tuwing nagdarasal, bumubuo ng mga bilog mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may sentro sa Mecca. Ang Qur'an ay naglalarawan ng maraming eksena ng pakikipag-ugnayan ng mga sumasamba sa kalikasan sa paligid nila, tulad ng pag-awit ng mga bundok at ibon kasama ni David. 'At binigyan namin si David ng pabor mula sa Amin. O mga bundok, umawit kayo kasama niya at ang mga ibon, at aming pinalambot para sa kanya ang bakal' (Qur'an 34:10).

Ang Islam ay binibigyang-diin sa iba't ibang pagkakataon na ang buong sansinukob kasama ang mga nilalang dito ay nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos. Sinabi ng Diyos: 'Katotohanang ang unang bahay na itinalaga para sa sangkatauhan ay nasa Bakkah (Mecca), pinagpala at gabay para sa lahat ng nilalang' [299] (Qur'an 3:96). Ang Kaaba ay isang parisukat na gusali na halos kasing-laki ng isang kubo, na matatagpuan sa gitna ng Masjid al-Haram sa Mecca. Ang gusaling ito ay may pinto ngunit walang bintana. Wala itong laman at hindi ito isang libingan. Ito ay isang silid para sa pagdarasal. Ang Muslim na nagdarasal sa loob ng Kaaba ay maaaring magdasal sa anumang direksyon. Ang Kaaba ay naipagpatayo at ni-renew nang maraming beses sa kasaysayan. Si Propeta Ibrahim (Abraham) ang unang nagpatayo ng mga pundasyon nito kasama ang kanyang anak na si Ismael. Sa isang sulok ng Kaaba ay naroon ang Itim na Bato na pinaniniwalaang nagmula pa kay Adam, ngunit ito ay walang kakaibang kapangyarihan; ito'y isang simbolo para sa mga Muslim.

Ang pabilog na hugis ng mundo, ang pagsunod ng araw at gabi, at ang pagsasama ng mga Muslim sa kanilang tawaf (pag-ikot) sa Kaaba at sa kanilang limang dasal araw-araw mula sa iba't ibang bahagi ng mundo patungong Mecca ay bumubuo ng bahagi ng sistema ng sansinukob sa patuloy na pag-aalaala at pagpupuri sa Diyos. Ito ay utos ng Diyos kay Ibrahim na itaas ang mga pundasyon ng Kaaba at tawirin ito at inutusan Niya tayo na gawing qibla (direksyon ng dasal) ang Kaaba.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/109/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/109/>

Saturday 18th of January 2025 03:15:27 PM